

คำปราศรัยของศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ในงานเปิดตัวเว็บไซต์ "ความรู้เพื่อชีวิต"

วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

สวัสดีครับ เรียนท่านอาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เรียนท่านอาจารย์นิตยา ผมรู้สึกแสดงความยินดีด้วยที่คณะกรรมการที่จัดทำหนังสือ facts for life หรือความรู้เพื่อชีวิตสำเร็จลุล่วงมาที่สำคัญในครั้งนี้ได้ทำในรูปแบบของทางด้าน Internet ทางด้านคอมพิวเตอร์ คือไม่ต้องใช้กระดาษก็สามารถกระจายไปได้อย่างเป็นจำนวนมากและเป็นแนวคิดที่ใหม่ ซึ่งสามารถปรับไปได้รวดเร็วและก็มีประโยชน์ที่สามารถให้ความรู้กับประชาชนทุกคนได้ แล้วจริงๆ รับทราบว่า เด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ เด็กที่เราพูดกันบ่อยเพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เวลาเราเกิดมา เวลาเราซื้อของมาก็จะให้คู่มือมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อทีวี โทรศัพท์ หรือวิทยุมาก็จะให้คู่มือมา แต่เมื่อเราเกิดมาขาดหนังสือคู่มือ ไม่มีใครให้คู่มือมาด้วย ความรู้เพื่อชีวิตจะเป็นการให้คู่มือสำหรับพ่อแม่ ควรจะเลี้ยงลูกอย่างไร ตั้งแต่เด็กควรจะอบรมอย่างไร เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการสมวัย และได้พัฒนาการไปอย่างเต็มศักยภาพของเด็ก ซึ่งเราต้องการว่าอยากให้เด็กไทยทุกคนพัฒนาเต็มศักยภาพ เราจะรู้วิธีการว่าจะดูแลอย่างไร และความรู้วิธีอันนี้นอกจากให้ความรู้ทั่วไปแล้ว ผมได้เปิดเว็บไซต์ดูแล้วน่าสนใจ ยังให้ความรู้พื้นฐานด้วยว่าสิ่งที่ต้องรู้นี้มีอะไรบ้างและ สิ่งที่ต้องรู้อีกมีต่อไปอีกว่าทำไมถึงแนะนำอย่างนี้และที่ตึกว่านี่คือถ้าอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเอาจากที่ไหน คือสามารถตอบได้หมดเลย โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในยุคไอทีใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เป็นการติดต่อและเน้นการช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ลดการพิมพ์การใช้กระดาษและกระดาษก็พิมพ์ได้จำนวนจำกัดอันนี้ก็ไม่สามารถไม่มีขีดจำกัด ทุกคนสามารถเข้าได้ และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รู้ว่ามีเว็บไซต์อย่างนี้ จะได้เข้าไปดูและก็มีลิงค์กับในที่ติดต่อไปในที่ต่างๆ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวของโครงการเว็บไซต์อันนี้ ซึ่งผมคิดว่าเราต้องพยายามทำอย่างไรให้แพร่หลายไปมากๆ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทุกคนอยากจะให้แม่ทุกคนที่มีลูกหลานต่าง ๆ ได้เปิดดูอาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กเพราะไม่มีการ์ตูน ไม่มีรูปภาพ ซึ่งจริงๆ เวลานี้ต้องหัดเด็กให้อ่านหนังสือให้มากกว่านี้ คือ ไม่ใช่ดูแต่รูปภาพและก็การอ่านหนังสือทำให้เกิดคุณภาพ มีจินตนาการ และที่เราสามารถค้น การฟังวิทยุอย่างเดียวยังมีปัญหาอยู่ ผู้

อ่านไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีการตอบสนองฟังอย่างเดียว และอย่างที่เค้าทำจะใส่อะไรมาให้ฟังบ้าง แต่อันนี้ถ้าเราใช้เป็นเว็บไซต์ เราสามารถแสวงหาข้อมูลซึ่งที่เค้าให้มาอาจจะไม่หมดเราอาจเพิ่มได้ แต่เว็บไซต์อันนี้มีข้อดีมีตัวเชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งเราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้า ในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ใครมีข้อมูลข่าวสารมากคนนั้นจะได้เปรียบกว่าคนอื่น เรายังหวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยโดนอย่างยิ่งคนที่มิบุตรหลานหรือกำลังเตรียมที่จะมีบุตรหลานควรที่จะศึกษาไว้ล่วงหน้า และก็ในหัวข้อเท่าที่คุณจะมีเรื่องที่น่าสนใจที่ควรรู้อันนั้น นอกจากนั้นประเทศไทยเรายังนำหน้าประเทศอื่นอีกที่จริงหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของยูนิเซฟทำมาก่อน แล้วเราก็ทำภาคภาษาไทย แต่ในขณะที่เป็นภาคภาษาไทยนั้นก็ได้มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับคนไทย แต่ที่น่ายินดีก็คือว่า ในภาคฉบับภาษาไทย Version ภาษาไทย มีเรื่องหัวข้อซึ่งนอกเหนือจากหนังสือขององค์การอนามัยโลกในเล่มที่แล้ว ก็มีสิทธิเด็ก ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็มีแล้ว ตอนนี่ครั้งนี้ผมว่าเว็บไซต์อันนี้ซึ่งองค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟยังไม่มี คือเรื่องของเด็กวัยรุ่นซึ่งกำลังเป็นปัญหาทั่วโลกประเทศไทยเรามีปัญหาแน่แต่จริงๆแล้วเป็นปัญหาทั่วโลก ซึ่งอันนี้เรามีการคิดก้าวหน้า เพื่อนำหน้าประเทศอื่นและคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและมีประโยชน์ ก็ขอแสดงความยินดีกับสถาบันที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมา ขอขอบคุณอาจารย์นิตยา คชภักดี ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการจัดทำเรื่องนี้มาสองเล่มแล้วคือเล่มที่สามเล่มที่สี่คิดว่าคงจะได้เผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อคนดู ขอขอบคุณคนที่ให้ทุนคือยูนิเซฟที่ช่วยให้ทำเรื่องนี้ขึ้นมา ขอขอบคุณมากครับ